



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๕๘๓

วันที่ ๐๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี ๒๕๖๗” รุ่นที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ  
ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ  
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจกิจการป่าไม้  
ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ  
ผู้อำนวยการกองการอนุญาต  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่)  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส  
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี นั้น

สำนักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนว่า เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย พร้อมทั้งให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จในระดับที่คาดหวังได้อย่างต่อเนื่องต่อไป จึงได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๒ ในวันที่

๗ มิถุนายน...

๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคดมกฤษ กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่อิงตามมาตรฐานสากลให้สามารถเชื่อมโยงงานบริหารจัดการความเสี่ยงกับงานควบคุมภายในได้อย่างมีแบบแผน และเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการคิดเชิงวิพากษ์ และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรกรมป่าไม้ ดังนั้น เพื่อให้การประชุมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ (หน่วยงานส่วนกลาง) เพื่อโปรดเข้าร่วมโครงการประชุม ฯ ด้วยตนเอง พร้อมทั้งมอบหมายผู้อำนวยการส่วน/อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการประชุม ฯ

๒. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อโปรดเข้าร่วมโครงการประชุม ฯ ด้วยตนเอง พร้อมทั้งมอบหมายผู้อำนวยการส่วน/อำนวยการเข้าร่วมโครงการประชุม ฯ

๓. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อโปรดเข้าร่วมโครงการประชุม ฯ ด้วยตนเอง พร้อมทั้งมอบหมายหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเข้าร่วมโครงการประชุม ฯ

ตั้งรายละเอียดจำนวนกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน (เอกสาร ๑) และจัดส่งรายชื่อให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบตามแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุม ฯ (เอกสาร ๒) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rfd\_me@hotmail.com รวมทั้งจัดส่งในรูปแบบหนังสือราชการ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุม ฯ ได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> หมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี ๒๕๖๗ (รุ่นที่ ๒)” หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ เพื่อให้สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รวบรวมรายชื่อและออกคำสั่งต่อไป หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัสวี ไตรระพานิช นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และคุณศรัณญา ดำรงโกภักดิ์ นักวิชาการป่าไม้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ - ๑๑๗๖ - ๖๗๒๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



เอกสาร ๑ - ๒

  
(นางวิสุตรา อินทองแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ